

เทศน์อบรมฆราวาส ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม

เมื่อค่ำวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ใครจะแหลมคมยิ่งกว่าพระป่าเรื่องธรรมเรื่องวินัย

สมุทัยแดนเกิดแห่งทุกข์ บ่อผลิตทุกข์ ตัวนี้เป็นตัวเหตุ ทุกข์จึงเกิดขึ้น ตัวนี้ไม่ผลิต ทุกข์ขึ้นมาทุกข์ก็ไม่เกิด นั่นหลักธรรม มรรค-นิโรธก็เหมือนกัน นิโรธความดับทุกข์เพราะอำนาจของมรรคเป็นผู้ดับ มรรคเครื่องดับเหมือนน้ำดับไฟ พอดับลงไปๆ ไฟดับลงก็เป็นนิโรธขึ้นมา ถ้าไม่มีน้ำดับไฟก็เป็นเถ่าเป็นถ่านไปหมด นั่นแหละธรรมท่านมีเหตุมีผลอย่างนี้

เราดูแล้วเราดูจริงๆ เราไม่ได้ดูเพื่อดูถูกเหยียดหยาม ดูด้วยความเมตตาสงสาร แนะนำสั่งสอนดังที่สอนอยู่เวลานี้ มันแทบดูไม่ได้ ทั้งๆ ที่เราก็คือเป็นชาวพุทธ ลูกศิษย์มีครูมีอาจารย์มา มันยังขวางอยู่จนได้ ขวางจนได้ตามส่วนที่มันขวางนั้นแหละ พวกที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติอรรถธรรมอะไรเลยยิ่งแล้วเลย เป็นซุงทั้งท่อนๆ คนก็ท่อนคนท่อนซุงนั้นแหละ เพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีสาระอะไรสำหรับตัวเอง เกิดขึ้นมาเต็มโลกเต็มสงสารก็แบบ ขอนซุงทั้งนั้น หากความสุขจากที่ไหนไม่มี เปลี่ยนแต่ขอนซุง ขอนซุงกับกองทุกข์มันอยู่ด้วยกัน เพราะขอนซุงนี้มีหัวใจครองอยู่ในนั้น แล้วมันสร้างตั้งแต่ความไม่ดีทั้งหลายเผาตัวเอง เผาขอนซุง เผาหัวใจที่อยู่ในขอนซุงตัวเองทั่วโลกดินแดน

ที่ว่าเอามาอดธรรมนั้นมันจึงดูไม่ได้ ดังที่กำลังเป็นบ้ำกันอยู่เวลานี้ พระเราเสียด้วยนะเป็นบ้ำไม่ใช่ธรรมตา พุดให้ชัดเจนตามอรรถตามธรรมซึ่งมีกฏมีเกณฑ์ มีแบบมีฉบับ พุดจึงไม่สะทกสะท้านว่าจะผิดไป เพราะแบบฉบับเป็นความถูกต้องดีงาม สิ่งที่แสดงอยู่เวลานี้มีตั้งแต่สิ่งที่เป็นกาฝาก เป็นมหากัณฐิก กาฝากมันไม่มีประโยชน์อะไรแต่เป็นมหากัณฐิก ต่อต้นไม้ได้ ต้นไม้ต้นไหนมีกาฝากมากๆ ต้นไม้ต้นนั้นต้องตาย ไม่เหลือ มันไม่มีคุณอะไรแต่โทษเต็มตัวมันกาฝาก ทำให้ต้นไม้ที่มีคุณค่านั้นตายไปได้

อันนี้สิ่งที่เป็นกาฝากนี้เป็นมหากัณฐิกอยู่ในนั้น มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร ที่พากันติดกันดิน หายศ หาลาภ หาสสมบัติเงินทองข้าวของเหมือนโลกเขา มันก็เป็นโลกเขาหมด แล้วพระไปหาอย่างนั้นมันก็เร็วกว่าโลกเขาอีก เลวขนาดนั้นมันก็ยังไม่ว่า จะให้ว่ายังไง เหยียบหัวพระพุทธรูปเข้าไป เหยียบหัวธรรมหัววินัย นั่นละคือองค์ศาสดา อยู่ตรงนั้น เหยียบไปต่อหน้าต่อตาแบบหน้าด้านสันดานหยาบที่สุดไปเลย เห็นอยู่อย่างนี้ละ เห็นไหมละ

นี่ละพวกกาฝาก มีมากเท่าไรเป็นมหากัณฑ์ขึ้นมา แล้วเหยียบย่ำทำลายสิ่งที่มีคุณค่า คือศาสนาและคนทั้งชาติให้ฉิบหายวายปวงไปตามกาฝากที่เป็นมหากัณฑ์นี้แล จะสงสัยไปที่ตรงไหน อย่าพากันส่งเสริมนะพวกกาฝากนี้ มันกำลังกัดเข้ามาๆ กัดศาสนานี้ก่อนอื่นเวลานี้กำลัง ศาสนาซึ่งเป็นสถานที่ให้ความร่วมมือแก่โลกมานานแสนนาน เฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาของเรา ตั้งแต่เริ่มต้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ให้ความรู้ความฉลาด ให้อรรถให้ธรรมเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่โลกเรื่อยมา นับแต่เทวดา อินทร์ พรหมลงมาถึงมนุษย์ ได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าทั้งนั้น ท่านสอนมาด้วยความถูกต้อง

แล้วเวลานี้กาฝากกำลังเข้าเหยียบย่ำทำลายศาสนธรรมที่สอนไว้โดยถูกต้องนี้ ให้กลายเป็นของปลอม เอมูตรเอาคุณขึ้นมา เทียบกับว่ากาฝากเป็นมหากัณฑ์ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายของจริง คือธรรมคือวินัยให้แหลกเหลวไปหมดเวลานี้ ทำอย่างหน้าด้านเสียด้วยพิจารณาเอาซิ โฆษณาว่าการไปที่ไหนเป็นบ้ากันไปหมดเวลานี้ กำลังโลกเป็นบ้าด้วยความโลภ ความเห็นแก่ได้ เห็นแก่รำแก่รวย เห็นแก่ยศแก่ลาภ เห็นแก่อำนาจบาตรหลวง เหล่านี้มันเป็นโลกทั้งนั้น ถ้าโลกเขาก็เป็นอันหนึ่ง ถ้าเป็นธรรมแล้วร้ายแรงยิ่งกว่าโลก แล้วพระเอามาปฏิบัติเอามาทำนี่มันก็เหยียบย่ำทำลายวงศาสนา ประชาชนให้แหลกเหลวไปหมดจะให้เขาปลงใจลงได้ที่ไหน

นี่ละหลักธรรมท่านทั้งหลายฟังเอานะ เราตายแล้วหลักธรรมก็เป็นอย่างไร พระพุทธเจ้านิพพานแล้วหลักธรรมก็เป็นอย่างไร เป็นความจริงอย่างไร ใครผิดก็ผิดตลอดมาอย่างนี้ มันอายุเมื่อไร เวลานี้ระบอบสาดกระจายไปทั่วประเทศไทยเราแล้ว ล้วนแล้วตั้งแต่กาฝากที่จะกัดศาสนากัดชาติให้แหลกเหลวไปตามๆ กันหมด พวกนี้หน้าด้านที่สุดพระเราไปเป็นอย่างนั้นแล้ว แหม ดูไม่ได้เลย ดิ้นหาอะไร ท่านสอนแล้วว่าบวชมาหาธรรมตั้งแต่เบื้องต้นที่บวชก็สอนชัดเจนแล้วนี่ องค์ไหนที่จะไม่ได้รับคำสอนเพื่อเป็นงานของพระ รื้อถอนความทุกข์ทั้งหลายออกจากใจ ไม่มีแม้แต่องค์เดียว

พอบวชเข้ามาเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ นี่แลเป็นเชื้ออันสำคัญที่จะให้สัตว์โลกทั้งหลายหลงและยึดถือมันจนลืมนื้อลืมตัว ลาก ยศ สรรเสริญ ทุกอย่างมันจะเอานี้เป็นตัวเหตุๆ อะไรก็อยากได้ อยากร่ำอยากรวย อยากมั่งอยากมี อยากมียศถาบรรดาศักดิ์ อยากมีอำนาจบาตรหลวงขึ้นมาเพราะยึดถือตัวนี้เอง ตัวนี้มันพาเลวมันก็เลวไปหมดละซิ นี่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้ พอบวชแล้วก็บอกงานทำของพระ บอกชัดๆ อย่างนี้จะให้ว่าไฉน

เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง โลกติดอันนี้นะ ไม่ได้ติดอะไรว่างั้นเลย หนังก็ผิวบางๆ ดูกันเห็นอยู่นี่นะ เวลานี้เอาผิวหนังบางๆ นี่ละมาฉาบทาเอาไว้

แล้วก็เอาเสื้อเอาผ้าประดับประดาตกแต่งกลายเป็นเทวดาขึ้นมา ในสายตาของกิเลสเห็นเป็นเทวดากันทั้งหมด แต่ในสายตาของธรรมดูไม่ได้ ดูตามหลักความเป็นจริงดูได้ตลอด ท่านดูตามหลักความเป็นจริง ท่านไม่ได้ดูเพื่อดูถูกเหยียดหยาม ท่านดูได้หมดทั้งดีทั้งชั่ว ท่านก็สอนให้พิจารณานี้ ให้คลี่คลายนี้ให้ดี ท่านสอนให้ละให้ถอนเพื่อจะได้ละถอนสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นมหาภัยอย่างใหญ่หลวง ซึ่งจะตามมากับกรรมฐานห้า

กรรมฐานแปลว่าอะไร ที่ตั้งแห่งงานของพระ แปลออก ท่านสอนให้พิจารณา ออกจากนั้นแล้วพอสอนงานให้เรียบร้อยก็สอนสถานที่ทำงาน รุกขมูลเสนาสน์ นิสฺสหาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวซีว อุตฺสาโท กรณียโย ท่านทั้งหลายอุปสมบทแล้วให้ไปอยู่ตามรุกขมูล รั่มไม้ในป่าในเขา ตามถ้ำเงื้อมผา หรือป่าช้าป่ารกชัฏ ที่ไหนก็ตามซึ่งเป็นสถานที่สะดวกสบาย ในการบำเพ็ญประโยชน์ เองงานเกสา โลมานี้ไปทำงานที่นั่น สถานที่นั้นเหมาะสมแล้วกับงานประเภทนี้ ให้อยู่อย่างนี้ แล้วอุทิศสำหรับพยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิด

นี้ได้รับมาทุกองค์ ๆ เห็นไหมเวลานี้มันเหยียบแหลกหมดแล้ว กรรมฐานเราไม่มีหมูป่ามีไหม ดีไม่ดีพระที่อยู่ในป่าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกาศสอนไว้อย่างนี้แล้ว มันก็ท้าวพระนี้วิกลจริตไปหมด แล้วกระเทือนถึงพระพุทธเจ้า เหยียบหัวพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าวิกลจริต ศาสนาพุทธวิกลจริต พระสงฆ์สาวกด้วยกันทั้งหมด พระป่าวิกลจริตมาด้วยกันทั้งหมด ตัวมันเป็นอะไรถ้าไม่เลยบ้าไปแล้วนั้น มันจึงมาพูดอย่างนี้ได้ลงคอ โลกเขากราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์มาตลอด มันทำไมจึงมากล้าเหยียบย่ำทำลายลงได้อย่างนี้ อย่างแบบหน้าด้าน

ออกทางทีวีเสียด้วยนะ ให้โลกได้เห็นความหยาบโหลนของตัวเอง ว่าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าขนาดไหน พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ แล้วมันก็มาตำหนิติเตียน ก็เหยียบหัวพระพุทธเจ้าลงในเวลานั้น เป็นยังไงท่านทั้งหลายฟังซิ นี่ละเอาธรรมออกมาทางกันซิ มันเป็นอย่างไงพระพุทธเจ้าวิกลยังไง พระพุทธเจ้าสอนว่าบำเพ็ญอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้านะ เสด็จออกทรงผนวช มันเกิดมาแต่โคตรพ่อโคตรแม่มันไม่เคยได้ออกไปป่าในเขา มันก็เหยียบหัวพระพุทธเจ้าได้อย่างหน้าด้านนะซิ ผู้ที่ฟังเสียงอรรถเสียงธรรมพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่เหยียบ ไม่พูดอย่างนี้ได้เลย

นี่มันก็เหยียบได้ มันหนาขนาดไหนพระองค์นี้ คนคนนี้เลวขนาดไหน ฟังเอาซิ มันเรียนมาจากคัมภีร์ไหนถ้าไม่จากคัมภีร์พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนให้ว่าอย่างนี้หรือสอนให้ไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้า เหยียบพระสงฆ์สาวกทั้งหลายอย่างนี้หรือ ไม่มี มันเหยียบเองด้วยสันดานหยาบของมันคนประเภทนี้ พระประเภทนี้นะ เลวไหมพิจารณาซิ นี้

พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ แล้วก็ให้ไปบำเพ็ญในป่า และอุทิศสำหรับพยายามบำเพ็ญอยู่อย่างนั้น ตลอดชีวิตเกิดเสียด้วยนะ ในป่านี้ส่งเสริมมากทีเดียว บวชแล้วก็ไล่เข้าป่าเลยเชียว แล้วส่งเสริมให้อยู่ที่นั่นตลอดชีวิต

ส่วนแดนบ้าน วัดบ้าน พระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมที่ไหน ไม่เคยมีเราก็บอกว่าไม่มี แต่ว่าเมื่อมันมีในครั้งพุทธกาลนิสัยของคนมันต่างกัน ซึ่งไม่ขัดต่อพระวินัยหรือไม่ขัดต่อธรรม ที่เป็นส่วนใหญ่ส่วนกระเทือนมาก ท่านก็อนุโลมให้อยู่ในบ้าน คำว่า อรัญวาสี คามวาสี ผู้ อยู่ในบ้านเป็นปรกติ ผู้อยู่ในป่าเป็นปรกติ คำว่าอรัญวาสีท่านกำหนดให้ความสั้นยาวของ สถานที่อยู่นั้นหนึ่งกิโลขึ้นไป เรียกว่าอรัญวาสี เรียกว่าวัดป่า สั้นกว่านั้นออกมาเรียกว่าวัด บ้าน คามวาสี สั้นออกมาเท่าไรๆ อยู่ในกลางบ้าน ท่านก็เรียกคามวาสี นอกจากแดนบ้าน ไปแต่ไม่ถึง ๒๕ เส้น ท่านก็เรียกแดนบ้าน คามวาสีด้วยกัน

ผู้ที่อยู่ในป่าตั้งแต่ ๑ กิโลเมตรท่านเรียกว่าอยู่ในป่า พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ชัดเจน สอนในอนุศาสน์เสียด้วยนะให้อยู่ในป่าในเขา เห็นไหมมันเหยียบขนาดไหนเวลานี้ มันหนา ขนาดไหนพระหัวล้านๆ เรายินะ มันเก่งขนาดไหน เหยียบยำไปได้หมด นี่พระพุทธเจ้า สอน มันเหยียบพระพุทธเจ้าลงต่อหน้าต่อตา ด้านหรือไม่ด้านฟังเอาซิพี่น้องทั้งหลาย เอา ธรรมมาสอนผิดไปตรงไหน นี่ละธรรมพระพุทธเจ้า นั่นเป็นความหน้าด้านของกิเลส ต่างหาก ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย นี่คือธรรม นี่คือวินัยที่สอนเวลานี้ ต่างกันยังไงบ้างเอามา พิจารณาซิ ใครหยาบ ใครละเอียด ใครถูก ใครผิด เอาไปเทียบเอา ความเป็นอยู่ของพวกที่ ตำนานิตเตียน เหยียบหัวพระพุทธเจ้าผิดหรือถูก

พระพุทธเจ้าสอนสัตว์โลกทั้งหลาย เฉพาะอย่างยิ่งพระให้อยู่ในป่าในเขาผิดหรือถูก ท่านดำเนินมาจนได้เป็น สงฆ์ สรรณ คัจฉามิ ของโลกเรื่อยมา พระสงฆ์เหล่านั้นปฏิบัติแทบ ทั้งนั้นอยู่ในป่า เรียกว่าแทบทั้งนั้น พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกบำเพ็ญอยู่ในป่า ตรัส รู้อยู่ในป่า บรรดาพระสงฆ์สาวกมีเบญจวัคคีย์ทั้งห้าก็อยู่ในป่า บำเพ็ญอยู่ในป่า จากนั้นก็ สอนพระให้อยู่ในป่าเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ การอยู่ในป่าท่านจึงนิยมมาตลอด สำหรับอยู่ ในบ้านไม่เห็นคัมภีร์ใดที่ท่านยกยอว่าให้พากันอยู่ในแดนบ้านนะ ถ้าว่าอยู่ในแดนบ้านมัน ไม่ถนัดก็ให้เข้าไปอยู่ในตลาดกระต๊อกระต๊อกระต๊อวู้วๆ นั้น ไปบำเพ็ญภาวนาอยู่เฝ้า กระต๊อกระต๊อกระต๊อวู้ว เวลาได้ตรัสรู้แล้วเอามาแข่งศาสดาบ้างนะ นี่พระพุทธเจ้าก็ไม่ว่า ไม่ ห้าม

อยู่ในบ้านก็ไม่ทรงห้าม แต่ไม่ส่งเสริม ไม่ส่งเสริมก็บอกไม่ส่งเสริม เหมือนอยู่ในป่า อยู่ในป่านี้ส่งเสริมทีเดียว อุทิศสำหรับพยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเกิด อยู่ในบ้านท่านไม่ได้

บอกว่าให้อยู่ในสถานที่กระดุกหมุกระดุกวัวซุ่ม ๆ ตลอดชีวิตเถิด ท่านไม่ได้ว่านี่นะ มันหน้า
ด้านมันก็ไป ออกจากนั้นมันก็กลับมาเหยียบพระพุทธเจ้า ซึ่งอยู่ในป่านี้ มันเป็นอย่างไรวะเวลานี้
มันเลวไหม บวชเข้ามาแล้วท่านให้เสียสละหมด การบวชคือการงดเว้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น
ภัยต่ออรรถต่อธรรม ให้สละปล่อยวางหมด ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา รายได้ราย
รายอะไร โลกามิสทั้งหมดให้สลัดทิ้งให้หมด นั่นให้มาพิจารณา

แม้ที่สุดอยู่ในร่างกายของตัวเอง ในใจของตัวเองที่เป็นความโลภ ความอยาก ความ
ทะเยอทะยาน ความติดความดันให้สละมันออก สละมันออก ร่างกายของตัวเองที่
ประดับประคองพาลีงพาดูก็สอนพิจารณาให้ทราบโทษของมัน นี่ท่านสอนว่าอย่างนี้
ต่างหากพระพุทธเจ้า ท่านไม่ได้สอนให้มัวเมาเกาหมัดอยู่กับลาภกับยศ บวชมาแล้วให้หา
อรรถหาธรรม สीलปริภาวิโต สมานิ มหปฺผลโล โหติ มหานิสฺสโร พระบวชแล้วท่านทรงสอน
ไว้แล้วนะ สมานิเมื่อศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมาก อานิสงส์มาก แปลตามภาษาปริยัตินะ ถ้า
แปลตามภาคปฏิบัติมันแปลได้สองนัย แปลด้วยพยัญชนะก็ได้ แปลโดยอรรถก็ได้ แปล
โดยอรรถเอาแต่เนื้อความปึงเลย

สมานิเมื่อมีศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมาก คือศีลเป็นที่อบอุ่น ให้จิตใจไม่วอกแวก
คลอนแคลน โดยสำคัญว่าศีลของตนต่างพร้อยหรือขาดทะเลาะอะไร แล้วเกิดความระแวง
แคลงใจเป็นนิรวณฺ์ ที่นี้ศีลรักษาดีเรียบร้อยแล้วมันก็อบอุ่นแล้วบำเพ็ญสมานิ จิตก็ไม่
วอกแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ที่เคลือบแคลงสงสัยในศีลของตน แล้วสมานิก็สงบได้
ง่าย ที่นี้สมานิปริภาวิตา ปญฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสฺสา ปัญญาเมื่อมีสมานิเป็น
เครื่องหนุนแล้วย่อมมีความแคล้วกล้าสามารถ หรือเดินได้คล่องตัว แต่ท่านแปลตามปริยัติ
ว่าย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก สมานิอบรม สมานิได้แก่จิตใจที่มันอิมอารมณ์ อิมทางรูป
ทางเสียง ทางกลิ่น ทางรส เครื่องสัมผัสต่างๆ อยากคิดอยากปรุงอย่างนั้นอย่างนี้มันหิวมัน
โหย พอจิตมีสมานิแล้วระงับดับอารมณ์เหล่านั้นมา เรียกว่าจิตอิมอารมณ์

เมื่อจิตอิมอารมณ์แล้วที่นี้ให้ดำเนินทางด้านปัญญา พิจารณาคลี่คลาย เกสา โลมา
นขา ทันตา ตโจ เข้าไปภายในภายนอกให้มันแตกกระจายไปหมด นี้เรียกว่าปัญญา
เวลาสมานิหนุนปัญญา ปัญญาอิมเดินได้คล่องตัว ท่านชื่ออีกว่า ปญฺญาปริภาวิทํ จิตฺตํ
สมฺมุทเทว อาสเวหิ วิมฺจุจติ จิตเมื่อปัญญาอบรมหรือชักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้ง
ปวงโดยชอบ นี้ละอนุศาสน์ที่ท่านสอนพระบวชมาทุกองค์ ท่านสรุปในธรรมเหล่านี้ พวกศีล
สมานิ ปัญญา บวชแล้วให้เสาะแสวงหาอย่างนี้ พวกมันเข้าอกเข้าใจ

นี่ละสอนพระท่านสอนมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ได้สอนว่าบวชมาแล้วให้ไปทาลาทายศ ให้เป็นสมุห์ ไบฎีกา พระครูพระคณ เจ้าฟ้าเจ้าคุณ สมเด็จสมเด็จพระโตไปอย่างนั้น ท่านไม่ได้บอกให้ไปหาอย่างนั้น ท่านให้เสียสละไปหมดสิ่งเหล่านี้ให้หาแต่ อรรถแต่ธรรม ศีลสมบัติ สมาธิสมบัติ ปัญญาสมบัติ วิมุตติสมบัติ นี่พระพุทธเจ้าสอนให้ลงในจุดนี้ ไม่ได้สอนให้ไปเลือกไปหาอย่างนั้นนี่นะ เตียวนี้มันเลือกไปอย่างนั้นซิ มันไม่ได้หา อรรถหาธรรม มันหาแต่ความสกปรกโสภณ เต็มตัว ๆ แล้วกระจายไปเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด มันเป็นอย่างใจพระเรา พิจารณาซิ

นี่พระพุทธเจ้าสอนไปอย่างนั้นแต่มันกลับมาอย่างนี้ สอนให้สละสวาง แต่มันไปหา กว้านเอาหมด ลาก ยศ สรรเสริญ เยินยอ ลากสักการะต่างๆ ไปหากว้านเอา กว้านมาทำไม บิณฑบาตวันหนึ่งก็พอกินอยู่แล้ว ปิณฑุทธาโลปโภชน บรพชาแล้วอาศัยบิณฑบาต ด้วยกำลังปลีแข้งของตน มาเลี้ยงชีพในวันหนึ่ง ๆ จึงทำความอุตสาหะพยายามอย่างนั้น ตลอดชีวิตเถิด ท่านสอนอย่างนั้นต่างหากนี่นะ ท่านไม่สอนให้โลกโมโหสาไปหาที่ไหนเป็น บ้าไป มันไม่ได้เสาะแสวงหาอรรถหาธรรมนะ พระปัจจุบันนี้พูดตรง ๆ

แต่ผู้ดีก็มี เราไม่ได้กวาดราบไปหมดนะ ผู้ดีมีแต่น้อยมาก ในวัดใหญ่ วัดน้อย วัดบ้าน วัดป่า วัดในกรุงเทพฯ วัดนอกกรุงเทพฯ มีอยู่ ผู้ดีมีอยู่ แต่ท่านพูดอะไรก็ยากก็ลำบาก พวกบุตรพวกคุณมันมาก มันโจมตีเอาแหลก ๆ พวกบุตรคุณนี่เข้าใจไหม วัดนั้นเหมือนไม่มีพระดี มีอยู่นะ เราไม่ได้ประมาท ผู้ดีเรายกย่องสรรเสริญว่าท่านดี แต่คลื่นของบุตรของคุณมันมากต่อมาก วัดหนึ่งมันกลายเป็นสามเป็นถานไปหมดแล้ว ไม่ว่าจะวัดบ้าน วัดป่า วัดที่ ไหน เมื่อจิตใจต่ำลงแล้วจะต้องเป็นได้ด้วยกัน

ที่นี้พระก็เลยกลายเป็นตัวบุตรตัวคุณเต็มอยู่ในสามในถาน วัดก็เลยเป็นสามเป็น ถานไปหมด ตัวบุตรตัวคุณคือพระคือเณรปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนว สามถานก็คือวัดคือ วา อยู่ในสถานที่วัด แต่ก่อนว่าเป็นวัดเตียวนี้มันไม่กลายเป็นสามเป็นถานไปหมดแล้วหรือ เพราะบุตรคุณมันเต็มอยู่ในวัดนั้น มีตั้งแต่ผู้ปฏิบัติแบบจอมปลอม ๆ ทั้งนั้น ไม่ได้ปฏิบัติ ตามศีลตามธรรมพอจะนำกราบนำไหว้ แล้วจะเรียกชื่อว่าวัดว่าพระเต็มตัวได้ใจ มันมีแต่ อย่างนั้นจะให้ว่าไง

มันเลอะเทอะขนาดนั้นนะเวลานี้ เราเอาธรรมออกจับ คำว่ากลัวเราไม่มี คำว่ากลัว เราไม่มี คำว่าได้ว่าเสียเราไม่มี เราสอนโลกด้วยความเมตตาสงสาร ธรรมเป็นความถูกต้อง แม่นยำยังงั้นเอาอันนั้นมาสอนต่างหาก ใครผิดบอกว่าผิด ใครถูกบอกว่าถูก ใครจะแก้ตัว ยังไงก็ให้แก้ ใครเลวความเลวก็เจ้าของทำไว้แล้ว ทำให้ดีทำไมทำไมไม่ได้ กลับใจแล้วทำ

ดีได้คนเรา นี่ธรรมท่านสอนอย่างนั้น เราไม่ได้ไปว่าให้ผู้หญิงผู้ใดโดยหาเหตุผลไม่ได้ หรือว่าให้คนนั้นก็ตาม เมื่อมันทำชั่วๆ มันยังทำได้ เราว่ามันทำชั่วผิดที่ตรงไหน ก็มันทำชั่วก่อนแล้ว เลวทรามที่สุดเลยการกระทำ

นี่ละมันเลวขนาดนั้นนะเวลานี้ กำลังลูกกลมเต็มโลกเต็มสงสาร พระเราในประเทศไทยเวลานี้มันมีน้ำยาที่ไหน มันเป็นบ้ำกบดินเหนียวติดหัว ผู้ใหญ่ก็ใหญ่อันเดียวกันนั้นแหละ ใหญ่บ้ายศ บ้าลาภ บ้าอำนาจ คอยประสิทธิ์ประสาทให้ คนไหนดิบดีไม่คัดค้าน ต้านทานแล้วก็จะประสิทธิ์ประสาทเอาดินเหนียวติดหัวให้ ให้เป็นสมุห์ ใภ้ฎีกา พระครูพระคัน เจ้าฟ้าเจ้าคุณ สมเด็จ ให้เป็นเจ้าคณะนั้นเจ้าคณะนี้ ทางนี้ก็ดีใจ ดินเหนียวติดหัวแล้วเป็นบ้าไปหมด ทีนี้พระเราเดี๋ยวนี้มันจะทั่วประเทศไทยแล้วนะ เป็นพระเป็นบ้ำกบดินเหนียวเดี๋ยวนี้ จึงไม่มีใครคัดค้านต้านทานสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่กำลังแสดงอยู่เวลานี้ ทั้งๆ ที่เรียนมาด้วยกัน รู้มาด้วยกัน เห็นด้วยกัน คำนกันได้อย่างไง อะไรมะไรจริงก็รู้จักกันอยู่ แต่มันไม่ยอมคัดค้าน กลัวดินเหนียวจะหลุดจากหัวไป

ถ้าอันนี้มันได้เป็นใหญ่แล้วก็ประกาศดินเหนียวอันนี้ละออก แล้วอำนาจนี้ใหญ่ หลวงเหยียบไปหมดเลยนะ เมื่อได้เป็นใหญ่แล้วก็เป็นอำนาจป่าเถื่อน คอยทำลายศาสนา แง่นั้นแ่งนี้ด้วยการสั่งการสั่งงานของอำนาจป่าเถื่อน มันยังไม่ทำลายศาสนาที่เดียวนะ ขึ้นมาได้แค่อำนาจป่าเถื่อนแล้วทีนี้จะกระจายอำนาจออกไปละ ส่งไปทางเจ้าคณะนั้นเจ้าคณะนี้ ภาคนั้นภาคนั้นไปเรื่อยๆ ให้ปฏิบัติอย่างนั้นๆ ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความเสียหายแก่ศาสนาของตนนั้นแหละ มันจะสั่งงานไปอย่างนั้นแ่งนั้นก่อนแ่งนี้ก่อน ยังไม่เข้าถึง แล้วก็แยกอันนั้นแยกอันนี้

เห็นไหมอย่างที่จะเอาสมบัติของพุทธศาสนาออกไปถูกลง นั่นละอย่างนั้นละ มันเอาไปอย่างนั้นเสียก่อน แต่เมื่อมีผู้คัดค้านก็ไม่กล้า เพราะเหตุผลทางนี้มันแน่นหนา มันคงกว่าก็เลยได้ดังใจไปทีว่าจะเอาศาสนสมบัติให้เขาถูกลงกันทั่วโลก มันจะออกแ่งนั้นแ่งนี้ บังคับให้ศาสนาให้ดับให้ปอดหมดไปๆ สุดท้ายเหยียบแหลกเลย ไม่มีศาสนา บรรดาพระทั้งหลายก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาบริษัทบริวารของมัน เป็นเครื่องมือของมันหมดแล้ว มันเอาเบ็ดเกาะปากแล้ว เอาดินเหนียวพอกหัวไว้แล้ว ถ้าจะคัดค้านต้านทานอะไรนี้ก็กลัวดินเหนียว และเจ็บปากบ้าง เข้าใจไหม เบ็ดมันเกาะปาก รึงตามมันไป

จึงไม่มีใครคัดค้านพระทั่วประเทศไทยเรา เรียนมาด้วยกันทุกคน ทำไมจึงไม่คัดค้านผิดก็รู้จักกันอยู่เห็นกันอยู่ทำไมจึงไม่คัดค้าน แล้วทำไมจึงมีแต่พระป่าอย่างเดียวนั้น พระป่าก็เรียนคัมภีร์เดียวกันทำไมได้มาคัดค้าน พวกนี้ทำไมจึงไม่คัดค้าน ถ้าไม่หวงดินเหนียว หวังดิน

เหนียว แล้วให้เขาเอาเบ็ดเกาะปากวังไปตามเขา จากนั้นแล้วรวมตัวกันเข้ามา มาทำลาย ศาสนาของตัวเอง ปู่ ย่า ตา ยาย แหกหมด ศาสนาไม่มีเหลือ นี่เบื้องต้นเป็นอย่างนี้ก่อน ทำลายศาสนานี้ก่อนด้วยอำนาจปาเถื่อนนี้ละ ทำลายแบบนี้ ทำลายแบบนี้ คืออำนาจปาเถื่อนมันจะค่อยพองตัวขึ้นเรื่อยนะ มันไม่เอาทีเดียว ค่อยทำลายทางนั้นทำลายทางนี้ ต่อไป พอเหยียบ เหยียบปั๊บเลยหมด

ประชาชนพลเมืองทั้งหลายนี้ก็เป็ลลुकศิษย์พระแต่ละวัด ๆ ทั่วประเทศไทย เมื่อพระเป็นลुकศิษย์ของเขาแล้ว เป็นเครื่องมือของเขาหมดแล้ว เขาก็ต้องสั่งพระให้ไปสั่งสอนประชาชนให้ทำแบบนี้ ๆ แบบปาเถื่อน พวกนี้ก็เลยกลายเป็นภัยต่อชาติตัวเอง ศาสนาก็เลยกลายเป็นภัยต่อตัวเอง พวกกันเหยียบศาสนา จากนั้นก็ก้าวเข้าหาชาติละชิ ชาติเหยียบง่ายที่สุดเลย ศาสนามีอำนาจมากนะ ถ้างศาสนามีอำนาจมาก ๆ แล้วเหยียบชาติเข้าไป ๆ แหก พระมหากษัตริย์ไม่มีเหลือ กินเข้าไป ลุกลามเข้าไป นี่กำลังตั้งขุมอำนาจไว้ มันจะทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาเป็นไปในตัว

เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงออกมาตัดค่าน เพราะศาสนธรรมนี้เป็นเครื่องอบอุ่นมาตั้งแต่ติกดำบรรพ์กาลไหน ๆ ที่ได้ปฏิบัติมาไม่เคยก่อความเสียหายแก่ผู้ใด จนกระทั่งบัดนี้กาฬกวมหาภัยเกิดขึ้นมานี้มันจึงลุกลามไป เตือดร้อนไปหมด พระป่าอยู่ไม่ได้ ก็ต้องได้ออกมาชำระสะสาง ยังหาเรื่องราวพระป่ามาก่อน ฟังซินะ ดีไม่ดีหลวงตาบัวนี้อาจเป็นสังฆราช คือมันหาอุบายวิธีแห่ก่อกวนต่าง ๆ ให้เขามายกโทษหลวงตาบัว เพื่อพวกนั้นจะได้คะแนนสูงขึ้น ขนาดหลวงตาบัวจะตายวันนี้นั้นวันพรุ่งนี้ยังอยากเป็นสังฆราช นี่อันหนึ่งนะ

อันที่สองเขาบอกว่าหลวงตาบัวรังเกียจมหานิกาย หลวงตาบัวรังเกียจอะไร มหานิกายเป็นพ่อของธรรมยุต มหานิกายเกิดมาก่อน ใครอยากแยกตัวไปยังงี้ก็แยกไปตามจริตนิสัยของตัวเอง ไม่ได้บีบบังคับกัน มาเป็นธรรมยุตก็มาเป็นตามหลักธรรมหลักวินัย ท่านที่อยู่เป็นมหานิกายท่านก็เป็นมาดั้งเดิม เป็นพ่อเป็นแม่ ก็ยกให้เป็นพ่อเป็นแม่ไปอย่างนั้น ไปเป็นข้าศึกต่อมหานิกายที่ไหน มันก็ยกยกมาได้ นี่เพื่อจะให้แตกกันเข้าใจใหม่ ท่านทั้งหลายให้ทราบเสียนะ

ว่าหลวงตาบัวรังเกียจมหานิกาย เราไม่ได้รังเกียจมหานิกาย ตัวมันว่า ตัวมันยุแห่ ตัวมันเป็นภัยที่สุดคือตัวยุแห่ให้แตกกัน ว่าหลวงตาบัวอยากเป็นสังฆราช สามแดนโลกธาตุนี้หลวงตาบัวไม่เคยเอา อย่าว่าแต่มนุษย์นี้ว่าหลวงตาอยากเป็นสังฆราช พระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล สามแดนโลกธาตุหลวงตาบัวไม่เอา สลัดหมดเลย ไม่สนใจกับอะไร แม้เส้นผมหนึ่งไม่มีในหัวใจ จะไปว่าอะไรสังฆราชคะแรวะ ปล่อยไปหมดแล้ว สอนโลกด้วยความ

เมตตาสงสารต่างหาก เราไม่สอนด้วยอันใดนะ เราไม่มีได้มีเสีย ไม่มีแพ้มีชนะ ไม่มีคำว่า กล้าว่ากลัว เราบอกตรง ๆ

เราสอนอย่างตรงไปตรงมาตามอรรถตามธรรม คอขาดขาดไปเลยไม่มีปัญหาอะไร เรื่องความเกิดความตายมันอยู่ในร่างกายอันเดียวกัน ตัวเท่ากัน ตัวเกิดกับตัวตายคือตัวเรา นี้ละมันเท่ากัน กลัวหาอะไร กล้าหาอะไร เป็นบ้าหรือยังกลัว เป็นบ้าหรือยังกล้า ของอยู่กับ ตัวรู้ตามเป็นจริงแล้วก็เท่านั้นเอง นี่เราพูดนี้เราพูดสอนโลก นี้ละโลกเราเวลานี้ ฟังให้ตื่นะ ฟัน้องทั้งหลาย นี้ละแผนอำนาจแฝงฤทธิ์มันจะขึ้น ก่อนนั้นก่อนี่ขึ้น ตั้งเป็นเจ้าอำนาจ ใหญ่โต เป็นสมเด็จพระสังฆราช นี้ละตัวกำลังใหญ่ พอได้เป็นขึ้นแล้วก็แผ่พังพานตีไปหมด เวลานี้ก็ราบไปหมดแล้ว

มีพระองค์ไหนที่ได้มาแสดงข้อคัดค้านตามหลักธรรมหลักวินัย ให้เห็นอยู่เวลานี้ หมอบราบไปหมด มีน้ำยาอะไรพระปริยัติเรา สุดท้ายก็มีตั้งแต่พระกรรมฐานอยู่ในป่าใน เขา ท่านแบกคัมภีร์ออกมาละซิ มาคัดค้านต้านทานผิดที่ตรงไหน นี้ละเรื่องราวมันเป็น อย่างนั้น นี่หมอบเพราะเสียดายดินเหนียว เห็นดินเหนียว เห็นยศลาภ สรรเสริญเหล่านี้มี คุณค่ายิ่งกว่าชาติกว่าศาสนาเป็นไหน ๆ เพราะฉะนั้นมันจึงลืมนชาติลืมนศาสนา แล้วทำลาย ชาติ-ศาสนาของตนได้ลงคอ พวกหยาบโลนที่สุด ไม่รู้จักพ่อจักแม่ ไม่รู้จักบุญจักคุณ เหยียบไปหมด ชาติมีคุณต่อเราขนาดไหน ศาสนามีคุณต่อเราขนาดไหนเหยียบได้ทั้งนั้น พวกไม่มีบาปมีบุญ พวกหยาบโลนที่สุด เข้าใจหรือ เอ้าจำให้ตื่นะทุกคน

วันนี้จะเปิดให้ฟังชัด ๆ หลวงตาบัวจวนจะตายแล้ว ได้ช่วยชาติบ้านเมืองมานี้แม่ สตางค์หนึ่งเราไม่เคยแตะะ ฟังซินะ เราช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความเมตตาเต็มสัด เต็มส่วน ได้มาเท่าไรออกหมด ๆ เราไม่เคยมีอะไรมาติดใจของเราเลย เพราะเราพอทุก อย่างแล้ว การช่วยโลกนี้เราช่วยด้วยความพอ หัวใจเราเต็มตื่นด้วยอรรถด้วยธรรม ไม่มี อะไรบกพร่องเลย ตั้งแต่ปฏิบัติมาเต็มกำลังความสามารถ แล้วได้ผลเต็มที่ ฟาดล้มขึ้นมา ก็ ประกาศให้ทราบแล้ว ตั้งแต่บัดนั้นมาเราไม่เคยเห็นกิเลสตัวใดที่ขึ้นมาแฝงในนี้ว่า เอ๊ะ นี้กู นึกว่ามึงฟังไปแล้วตั้งแต่วันนั้นมึงยังโผล่ขึ้นมาได้หรือ ไม่เคยมี แล้วก็ไม่เคยสงสัยด้วย ชาติสะบันงแต่บัดนั้น

เราอ้อมอย่างนี้ทุกอย่างแล้วนะสอนโลก เราสอนเวลานี้เราก็ไม่สอนตำหนิติเตียนผู้ หนึ่งผู้ใด เราสอนโลกที่มันคลุกเคล้าไปด้วยสกปรกโสภณ ที่จะทำชาติ-ศาสนาของเรา ให้ ล่มจมต่างหาก ให้พากันรู้เนื้อรู้ตัวแก้ไขตัดแปลงตนเองเสีย แล้วจะค่อยดี ผู้ชั่วก็กลับตัวดี ได้ถ้าเชื่ออรรถเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้า คนชั่วทำตัวเป็นคนดีได้ ถ้าไม่เชื่ออรรถเชื่อ

ธรรมกลายเป็นชั่วเลวไปเลย หมดค่าหมดราคาก็ได้ นี่ที่สอนวันนี้ให้ท่านทั้งหลายจำให้ตึนะ มีอยู่สามอย่าง ศาสนาหนึ่ง ชาตึหนึ่ง พระมหากษัตริย์หนึ่ง อยู่ในอำนาจอันป่าเถื่อนนี้ ที่มัน จะเหยียบย่ำจะทำลายเผาแหลกไปหมด เผาศาสนาแล้วก็เผาชาติ เผาพระมหากษัตริย์ วง กษัตริย์จะไม่มีเหลือในชาติไทยของเราะ ซึ่งเคยมีมาตั้งตึกตึดาบรรพ์ พวกเปรตพวกผี พวกยักษ์ พวกมาร พวกกาฝากมหากัษจะเผาให้แหลกหมด จำให้ตึทุกคน

นี่ละพูดเรื่องอรรถเรื่องธรรมไม่ฟัง ท่านทั้งหลายฟังให้ตึนะ นี่พูดอย่างเปิดเผย อย่างที่ว่านี้ เมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาๆ ชุลมุนวุ่นวายขึ้นมา มองที่ไหนๆ มีแต่พวกพระ ป่าออกมา พระป่าออกมา พระบ้านมันไปไหนหมด เรียนคัมภีร์มา มหาเปรียญก็ประโยค เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณจนกระทั่งสมเด็จพระนโปไหนหมด เอาไปเผาไฟกันหมดแล้วหรือ เหลือ ตั้งแต่ความโลภ ความเป็นบ้ادينเหนียวนั้นหรือ มันจึงไม่มาช่วยชาติ คัดค้านสิ่งที่เป็นภัย ต่อชาติออกจากชาติของตนเอง แล้วยังส่งเสริมนี้ว่าทำดีบทำดีไปแล้วนะ เจ้าคณะต่างๆ ถูก มันร้อยจุมกแล้วทำดี เป็นผู้ใหญ่ควรเคารพนับถือ เคารพที่พ่อที่แม่มีงอะไร มันทำชั่วให้ เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตา จะไปเคารพมันได้ลงค้อยังงใช้ไหมละ

ถ้ามันไม่ได้รู้ได้เห็น มีแต่หูหนวกตาบอดมาหลอกมันก็เชื่อคนเรา นี่คนหูตึตาตึมืออยู่ จะว่าน่าเคารพนับถือ เคารพอะไร มันกำลังเป็นบ้ายศอยู่เวลานี้ กำลังเป็นบ้าอำนาจ ปีน ปายอยู่นี้ ตั้งสังฆราชมาก็องค์แล้ว ไม่มีองค์ไหนที่จะมาเป็นสังฆราชแข่งกัน เหยียบหัว สังฆราชเก่าลง เหมือนปัจจุบันนี้ มันเป็นยังงิ เลวหรือไม่เลวเอากันตรงนี้ซึนะ แล้วจะให้ กราบได้ลงค้อยังงิ มาร้อยสังฆราชก็ไม่กราบ หลวงตาบ้าวพูดจริงๆ พุฑูธั ธมฺมึ สงฺฆึ สรรณั คจฺฉามึ เท่านั้นเรกราบ ใฮ้ข้หฺมูราช้หฺมาแห่ง กำลังพวกปึนพวกปายอยากแข่งสมเด็จพระ สังฆราช เหยียบหัวสมเด็จพระสังฆราช เหยียบหัวพระพุทธานี้ไม่กราบ เข้าใจไหม เอาละ พอ

เป็นยังงิละปริยัติเรียนมาแล้ว หรือให้เขาเอาดินเหนียวตึตหัวหรือว่าเป็นเจ้าคุณๆ บ้ายศ ประสาลมปาก จะตั้งอะไร เราไม่ให้ใครมาตั้งละ ฟาดหลวงตาบ้าวนี้ขึ้นชั้นจรวด ดาวเทียมก็ได้เราตั้งเรา ไม่มีใครมาปลดเราตั้งเอง คนอื่นตั้งมันปลดได้นะ เราตั้งเองไม่มี ใครมาปลด ตั้งฟากจรวดดาวเทียมก็ได้ หลวงตาบ้าวเป็นสังฆราชฟากจรวดดาวเทียมก็ได้ เข้าใจไหม อย่างสบาย เทศน์กึนาทึ (๓๓ นาทีครึ่ง) เทศน์เร่งนะ

ผู้กำกับ : ลูกศิษย์ที่ไปตั้งเต็นท์ที่สนามหลวงถูกรังแกกรับ ลูกศิษย์เขา ไปออกเต็นท์เพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับพุทธศาสนา (คณะศิษย์ในนามวัดป่าบ้านตาดได้จัด

นิทรรศการวันอาสาฬหบูชา ณ ท้องสนามหลวง) แล้วมีทั้งพระทั้งฆราวาสมาแกล้งเขา เขาเขียนจดหมายระบายมา แล้วแต่เมตตาให้อ่าน

หลวงตา : อ่านเลยๆ พวกเราวัยไม่มียางอายเลย
 ผู้กำกับ : อันนี้หลวงตาเมตตาให้อ่านทราบทั่วกัน วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ช่วงเช้ามีพระสงฆ์สามรูปมาที่เต็นท์ของวัดป่าบ้านตาด แล้วพูดกับโยมว่า โยมคำว่าป่าเอาออกไปทั้งหมดได้ไหม เราเอาป้ายไปติดมหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยป่าครับ เขาจะให้เอาคำว่าป่าออกครับ “โยม คำว่าป่าเอาออกไปทั้งหมดได้ไหม เพื่อความสงบทั้งสองฝ่าย อาตมาเป็นผู้ดูแลอยู่ ขอความเป็นกลางเพราะเป็นพระด้วยกันทั้งสองฝ่าย” ฆราวาสที่เต็นท์ของวัดป่าบ้านตาดก็รับคำพระแล้วลบคำว่าป่าออกจากป้าย ป้ายนั้นมีข้อความว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยป่า ก็เหลื่อมมหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัย....

ต่อมาเวลา ๑๔.๓๐ น. มีพระหลายรูปพร้อมฆราวาสติดตามมาจำนวนมาก มาที่เต็นท์วัดป่าบ้านตาดอีก พระสงฆ์ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มได้มาพูดคุยกับฆราวาสที่เต็นท์ของวัดป่าบ้านตาด ว่า อาตมาชื่อพระเทพเมธี วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ขอให้โยมปลดป้ายที่เขียนว่า “การสถาปนาและการปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง” ฆราวาสที่เต็นท์ของวัดป่าได้ติดต่อประสานงานกับพระ พระก็บอกกลับไปว่า ถ้าอีกเต็นท์หนึ่งหยุดโจมตีก็ยินดีที่จะปลดป้ายลง ฆราวาสที่เต็นท์ได้กราบเรียนพระเทพเมธีดังกล่าว แต่ลูกศิษย์ของพระเทพเมธีที่ติดตามมากลับไม่ยินยอม และยังอ้างอีกว่าป้ายดังกล่าวไม่ตรงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ฆราวาสที่เต็นท์วัดป่าบ้านตาดก็ได้กราบเรียนทางพระเทพเมธีว่า ในหลวงทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก และพระองค์ท่านก็เป็นพุทธศาสนิกชนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา อยู่จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับพุทธศาสนา ฆราวาสที่ติดตามพระเทพเมธีไม่ฟังเหตุผลใดๆ ใช้กำลังที่มากกว่าปลดป้ายของเต็นท์ทางวัดป่าบ้านตาดออก ป้ายที่ถูกปลดออกมีข้อความดังต่อไปนี้

ป้ายที่ ๑ ธุดงค์วัตร ๑๓

ป้ายที่ ๒ พระป่าภูษาติ-ศาสนา ก็ถูกปลดออก

ป้ายที่ ๓ ธรรมวินัยภูษาติ ถูกปลดออก

ป้ายที่ ๔ มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยป่า ที่ถูกตัดคำว่าป่าก็ถูกปลดออกด้วย

ป้ายที่ ๕ การสถาปนาและการปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เท่านั้น อันนี้ก็ถูกปลดออกครับ

เมื่อลูกศิษย์เห็นที่วัดป่าบ้านตาดไม่สามารถขัดขวางการปลดป้ายได้ ลูกศิษย์ที่เห็นจึงได้ใช้เครื่องขยายเสียง ให้ประชาชนรับทราบและดูพฤติกรรมของกลุ่มอำนาจดังกล่าวที่บังอาจปลดป้าย ที่เทิดทูนพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และยังตั้งคำถามว่า ทำไมจึงต้องปลดป้ายออก หัวหน้ากลุ่มที่ปลดป้ายทราบชื่อภายหลังว่านายยงยุทธ ไม่ทราบนามสกุล ได้ขู่ว่าจะฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท ประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้มาพูดคุยและให้กำลังใจทางเดินเท้าของวัดป่าบ้านตาด และพูดว่าสะท้อนใจมากที่มีคนปลดป้ายที่เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

อีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาทางลูกศิษย์ทางเดินเท้าก็เอามาติดใหม่ นักสู้ตามครูบาอาจารย์

หลวงตา : เออ

เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. มีพระสงฆ์อีกกว่า ๑๐ รูปพร้อมฆราวาสจำนวนมาก มาดูป้ายที่มีข้อความเทิดทูนพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฆราวาสที่เห็นที่วัดป่าบ้านตาดได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวว่าไม่เห็นมีอะไร เป็นข้อความที่เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

หลวงตา : เออ ยกให้ตำรวจผู้นี้ละ นี่คือตำรวจของชาติ ยกให้เลย ตำรวจประเภทนี้หลวงตาไม่ว่า อันธพาลปิดอกนี้ให้หมด เท่านั้นละ อ่านซ้ำๆ ให้ออกทางวิทย์

(ผู้กำกับอ่านซ้ำตามคำของหลวงตา)

ผู้กำกับ : แสดงว่าตำรวจเขาทำตามกฎหมายและมีธรรมะอยู่ในใจ

หลวงตา : เออถูกต้องแล้ว ใครอยากเป็นตำรวจเป็นได้เลย ตำรวจช่วยกู้ชาติ แต่หลวงตาไม่อยากเป็น แม้แต่เป็นสังฆราชก็ไม่อยากเป็น อย่าว่าแต่เป็นตำรวจนี้เลย เป็นสังฆราชสามโลกธาตุก็ไม่เป็น อ่านให้โลกได้ทราบทั่วถึงกัน บ้านเมืองมีชื่อมีแปอ่านให้ทราบทั่วถึงกัน ชาติไทยเป็นชาติเจ้าของของชาติไทย เหล่านี้เป็นมหาโจรปล้นชาติ ปล้นศาสนา เป็นกาฝากมหากภัย กำลังมาทำลายคนผู้ที่มาสร้างชาติต่อชาติต่อศาสนาของตน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานในภาพนี้นะ นี่ทำถูกต้องดีงามแล้ว หลวงตาบ๊วเห็นด้วย เอละพอ (สาธุ)

วันที่ ๒๘ ทองคำเช้าวันนี้ได้ ๒๗ บาท ๒๓ สตางค์ ทองคำตอนค่ำนี้ได้ ๓ กิโล ๑ บาท ๕๒ สตางค์ (สารุ) รวมทองคำทั้งวันนี้ได้ ๓ กิโล ๒๘ บาท ๗๕ สตางค์นี้ข้าวเป็นมงคล จะหนุนชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงและสว่างงามต่อไป เอาละทีนี้ให้พระนะ

ท่านมีพระวินัยนี้พระถ้าเทอย่างนี้แล้วไม่เป็นเดน ท่านห้ามไม่ให้ฉันน้ำแก้ว เดียวกัน นั้นเห็นใหม่ปรับอาบัติ ถ้าเอามาเทป๊อบๆ เช่นอย่างโคล่าเทนี้ไม่เป็นไรเพราะมัน ไม่เป็นเดนใช้ใหม่ เทจ็อกๆ มันก็ไม่เป็นเดน อันนี้ไม่ขัดพระวินัย นั้นละท่านมีพระวินัย รอบไปหมด มาสี่สุมห้าได้หรือ ทำสุมสี่สุมห้า หลับหูหลับตาทำพระป่าโง่หนักหรือ ใครจะ แหลมคมยิ่งกว่าพระป่า เรื่องธรรมเรื่องวินัยพระป่าละเอียดลอมากนะ เรื่องวินัย สำคัญ เพราะท่านมีหิริโอตตปะท่านจะดูวินัยละเอียดลอม ทรงแห้ามตรงไหนๆ ท่าน จะถอยทันทีๆ ท่านไม่ทะเล้งนะ ไอ้พวกหน้าด้านมันทะเล้ง มันไม่มีธรรมมีวินัย เพราะฉะนั้นมันถึงเหยียบไปถึงหัวพระพุทเจ้าได้ลงคอ เหยียบได้สบาย

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ FM 103.25 MHz

หรือสถานีวิทยุอุดร FM 103.25 MHz